

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.79 ตลาดจับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ให้กรอบวันนี้ 33.60-33.90

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.พ. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.79 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากเย็นวันศุกร์ที่ปิดตลาดที่ระดับ 33.78 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้ เงินบาททรงตัวจากท้ายตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ แนวโน้มวันนี้คาดว่าเงินบาทจะแกว่งออกข้าง นักลงทุนรอดูการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค หรืออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนม.ค. ที่จะประกาศในคืนนี้

นอกจากนี้ ตลาดยังจับกระแสผู้ที่จะขึ้นมาเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คนใหม่ด้วย

นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 33.60 - 33.90 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (10 ก.พ.) อยู่ที่ระดับ 1.19393% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.49915%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 131.66 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 130.91/93 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0666 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0711/0713 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 33.671 บาท/ดอลลาร์

- แบงก์ชาติ และสถาบันการเงิน อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริต และบัญชีม้าระหว่างกัน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ หลังจากร่าง พ.ร.ก.กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีผลบังคับใช้ ซึ่งร่างกม.ฉบับนี้ จะให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และธุรกรรมของลูกค้าที่ต้องสงสัยได้ โดยไม่ขัดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนของธนาคารจีนในเดือนม.ค.ปีนี้อยู่ที่ระดับ 4.9 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 7.2182 แสนล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 2.8% หรือ 9.227 แสนล้านหยวน โดยได้แรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้มีการขยายการปล่อยกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภค

- ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐติดตัวขึ้นสู่ระดับ 66.4 ในเดือนก.พ. โดยสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 65.1 จากระดับ 64.9 ในเดือนม.ค.

- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.2% ในไตรมาส 1/2566 สูงกว่าระดับ 2.1% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้

สำหรับในปี 2565 เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งทำให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ก่อนที่มีการขยายตัว 3.2% และ 2.9% ในไตรมาส 3 และ 4 ตามลำดับ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- นักลงทุนจับตาดูการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสัปดาห์หน้า รวมทั้งถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า เฟดยังคงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

- ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.พ.จากเพดนิวยอร์ก, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค., ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค. และดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.จาก Conference Board 14 ก.พ.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้